

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## IVL – แบบนี้ต้องขอ รอตตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** วันนี้ คงไม่กล่าวอะไรถึงหุ้นมากมายนัก แล้วก็ไม่ต้องกล่าวถึงตลาด หรือ SET Index ให้มากไปกว่าที่กล่าวมาด้วยน่าจะดีนะครับ เพราะอาการของตลาด เล่นออกอาการแบบนี้ ใครๆ ก็บอกว่าเดาทางกันยากหน่อยอยู่แล้วแหละ แต่หมายถึง ระยะสั้นๆ นะ ไม่เอาระยะกลางๆ หรือ ระยะยาวๆ ส่วนหุ้นนั้น ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว ก็ต้องดูกันเป็นตัวๆ... แต่ก็นั่นอีกแหละครับ เป็นตัวๆ นะ ตัวไหนกันดีล่ะ บางตัววันวานดูดี วันนี้จะเล่นสั้นๆ เล่นเน็ตแบบจบในวันเสียหน่อย ที่ไหนได้ นิ่งสนิทไปเลยเสียอย่างนั้น เรียกว่าดูกันเป็นตัวๆ นั้น ต้องดูกันเป็นวันๆ หรือวันนั้นๆ ด้วยเลย... สรุปว่า ยากทั้งคู่ ทั้งตลาดและหุ้น จะเล่น SET Index ขาชั้นชาลง ก็คงต้องว่ากันดูกันดีๆ หน่อย จะใส่หุ้นจะขายหุ้น ก็ต้องมีมือกันนิดนึงแล้วละ ตอนนี่ ถ้าเป็นตลาด หรือ SET Index เหนือเมฆ ก็รอดแค่เส้น 3 เขียน ขึ้นมาทางเท่านั้นก่อนนะครับ... แล้วหุ้น ตอนนี่ ก็กำลังจะต้องขอปรับค่าการใช้งานของเครื่องมือทางเทคนิคอีกรอบแล้ว เพราะที่ผ่านมา ก็ว่าปรับไปเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะตามหุ้นยุคนี้ทัน... อาจจะเป็นไปได้ ที่หุ้นตัวเดิมๆ โดยเฉพาะหุ้นเล็กๆ มีการเปลี่ยนกลุ่มคนเข้ามาร่วมแล้วก็เป็นได้ ดังนั้น นิสัยของหุ้น ก็อาจจะเปลี่ยนไป หรืออาจจะเป็นไปได้กับคำกล่าวที่ว่า ... สัญญาณทางเทคนิคใด ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จะทำให้ สัญญาณเทคนิคนั้น เสื่อมประสิทธิภาพไปโดยปริยาย ... เหนือเมฆถึงได้กล่าวในห้องเรียนห้องอบรมบ่อยๆ ว่าหลักการ ยังคงเหมือนเดิมในการวิเคราะห์ แต่ที่ต้องปรับต้องเปลี่ยน คือ ค่าตัวเลขเครื่องมือ ให้เหมาะสม

**ดูตามเกม...** ไหนๆ ก็ไม่กล่าวถึงอะไรเขาแล้ว เราก็ไม่ต้องกล่าวถึงเกมการเล่นให้มากไป เอาเป็นว่าเล่นตามเกมของเทคนิคเท่านั้นพอ... แล้วที่สำคัญ วางแผนไว้ด้วย ทางหนีทีไล่ อย่งไรก็ต้องมี

**แนวรับ** : ... 61.0 ดูปีกว่า หรือไม่ก็ยอมซื้อแพง เมื่อขึ้น 62.5 ได้จริง

**เป้าหมาย** : ... 68.0 คือระดับ เป้าหมายตาม Pattern (หลุด 59.0 ไม่ใช่)

Price Chart...(IVL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น IVL...** วันนี้ เอกภาพที่สัญญาณจะขึ้นรอบใหม่ ยังไม่เกิดมาว่ากันเสียหน่อย เนื่องจากหลักๆ ยังมีแกว่งตัวในกรอบ sideways ออกข้าง เรียกว่าระดับ 62.5 เป็นแนวต้าน และ 59.0 เป็นแนวรับ และแบบนี้ ถ้าจะเล่น ก็คงไม่ยากแล้วกระมัง หากว่าจะซื้อแบบดักทาง หรือ ซื้อราคาในระดับนี้ก่อนผ่านแนวต้านนั้น ก็ยอมได้ แต่ถ้าหลุด 59.0 มา หรือขึ้น 59.0 ไม่ได้นั้นก็ต้องหนีก่อนเลยนะครับ... ส่วนท่านที่ไม่อยากรอนานคือกะว่าซื้อแล้วเห็นการวิ่งขึ้น หรือ เห็นรอบขึ้นใหม่มาก็ต้องว่ากันที่ 62.5 โน่นครับ ยอมซื้อแพงหน่อย แต่จะได้ลุ้นทางขึ้นทันที ไม่ต้องรอ... แต่ MA. และแนวโน้มโครงสร้างแบบนี้ เดาท่างขึ้น ว่าจะมีไว้ก่อนได้นะครับ